

การดำเนินการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568

นำเสนอเมื่อ : 17 ก.พ. 2568

การดำเนินการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568

เรื่อง การดำเนินการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2568 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศบ 04006/5022 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ช่องทางการเข้าระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568

2. คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. QR Code รายงานข้อมูลที่ตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2568

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2568 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568 ซึ่งกำหนดวันรับสมัคร วันสอบ/คัดเลือก จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว และวันยื่นความจำนง (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถดูแลเด็กเขาเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน และได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ขอเสนอแนะแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ตามเอกสารที่อ้างถึง 1 และอ้างถึง 2 นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า เพื่อให้มีข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2568 เป็นปัจจุบันในภาพรวมของประเทศ ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผล และรายงานผลการรับนักเรียนเป็นภาพรวมต่อไป จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการดังนี้

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนไม่เกิน เขตละ 2 คน เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปรายงานผลข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568

ของนักเรียนแต่ละประเภทในทุกระดับชั้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการรับนักเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

2. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน ข้อมูลการรับสมัครรายวัน
ข้อมูลการคัดเลือก/รับไว้ (มอบตัว) ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ และยืนยันความจำนอง
(กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) พร้อมยืนยันข้อมูล ตามคู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2
โดยดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568
หากโรงเรียนใดไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา ขอให้ผู้รับผิดชอบงานการรับ
นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด่วนส่งกักให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้
การรายงานข้อมูลตามขอ 1 และ ขอ 2 ให้รายงานผ่านระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568
ผ่านเว็บไซต์ <https://admission.bopp-obec.info>

3. รายงานข้อมูลที่ตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2568 ตามแบบฟอร์มใน QR Code ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2568 อนึ่ง เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568 สำหรับการเข้าใช้งานระบบ (Login)
ผู้ใช้งานทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
สามารถเข้าใช้งานระบบโดยกรอกเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๐๒๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- อ้างถึง ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๐๒๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ช่องทางการเข้าระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘

๒. คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. QR Code รายงานข้อมูลที่ตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ซึ่งกำหนดวันรับสมัคร วันสอบ/คัดเลือก จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว และวันยื่นความจำนง (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถเกณฑ์เด็ก เข้าเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน และได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ตามเอกสารที่อ้างถึง ๑ และอ้างถึง ๒ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า เพื่อให้มีข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นปัจจุบันในภาพรวมของประเทศ ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานผลการรับนักเรียนเป็นภาพรวมต่อไป จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนไม่เกิน เขตละ ๒ คน เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปรายงานผลข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของนักเรียนแต่ละประเภทในทุกระดับชั้นจนสิ้นสุดกระบวนการรับนักเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒. แจ้งสถานศึกษา...

“เรียนดี มีความสุข”

๒. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน ข้อมูลการรับสมัครรายวัน ข้อมูลการคัดเลือก/รับไว้ (มอบตัว) ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ และวันยื่นความจำนง (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) พร้อมยืนยันข้อมูล ตามคู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ หากโรงเรียนใดไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา ขอให้ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้รายงานผ่านระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์ <https://admission.bopp-obec.info>

๓. รายงานข้อมูลที่ตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มใน QR Code ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

อนึ่ง เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบ รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ สำหรับการเข้าใช้งานระบบ (Login) ผู้ใช้งานทั้งในระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบโดยกรอกเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาเขตภาคเหนือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๐

“เรียนดี มีความสุข”

- [หนังสือนำ](#)
- [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอบทางการเข้าระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568](#)
- [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน](#)
- [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานข้อมูลที่ตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568 \(สพป.และ สพม.\)](#)
ให้สแกนจากหนังสือนำครับ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน